

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๑๓๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยให้จังหวัดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และการใช้งานระบบต่างๆ ให้แก่นักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารว่า มีหลายจังหวัดได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้จัดแทน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการลงทะเบียน และมีอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประหยัดงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้จังหวัดทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ไม่มีการส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่คนใดไปติดต่อประสานงานกับจังหวัด เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้จัดฝึกอบรมแทนจังหวัด ถ้าหากพบเห็นเจ้าหน้าที่หรือมีผู้ใดแอบอ้าง ขอให้แจ้งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

๒. กรณีจังหวัดใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดจัดฝึกอบรมให้แก่นักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว โดยให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเอง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามหนังสือที่อ้างถึง

๓. กรณีที่ได้กำหนดให้ครู ก. แต่ละจังหวัดเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และการใช้งานระบบต่างๆ นั้น หากจังหวัดเห็นว่าไม่มีความพร้อม ก็สามารถร้องขอวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปช่วยเหลือได้ โดยให้จังหวัดทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คุณอดิศร สุนทรวิภาต โทร. ๐๘-๙๙๖๙-๒๕๓๓



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๑

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”